

Số: /BC-UBND

Bắc Kạn, ngày tháng 10 năm 2024

BÁO CÁO

Tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đối với Tờ trình dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Hỗ trợ kinh tế tuần hoàn xanh thông qua cải thiện chuỗi giá trị nông nghiệp ở miền Bắc Việt Nam tại tỉnh Bắc Kạn

Trên cơ sở ý kiến tại Báo cáo thẩm tra số 181/BC-HĐND ngày 23/10/2024 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Hỗ trợ kinh tế tuần hoàn xanh thông qua cải thiện chuỗi giá trị nông nghiệp ở miền Bắc Việt Nam tại tỉnh Bắc Kạn, UBND tỉnh báo cáo tiếp thu, giải trình một số nội dung như sau:

1. Đối với ý kiến: Đề nghị làm rõ sự phù hợp đối với việc đầu tư 10 tuyến đường tại hợp phần 1.4 đối với các quy hoạch, kế hoạch có liên quan, khẳng định việc không trùng lặp với hạng mục đầu tư của các dự án khác (*tuyến đường Nà Hin có trùng với các tuyến Nà Hin - Nà Kạn; Nà Hin, Nà Thoi của dự án phát triển hạ tầng vùng trồng cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn không?*).

Làm rõ sự phù hợp, tính khả thi khi không thực hiện cấu phần GPMB đối với 10 tuyến nêu trên tại hợp phần 1.4. Rút kinh nghiệm từ một số dự án không có cấu phần GPMB dẫn đến khó thực hiện như dự án Đường lâm nghiệp tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025, dự án Nâng cao năng lực phòng cháy, chữa cháy rừng.

Nội dung giải trình: Danh mục 10 tuyến đường tại hợp phần 1.4 được tổng hợp trên cơ sở rà soát, đề xuất của UBND các huyện Ba Bể, Na Rì, thành phố Bắc Kạn và các xã; Ban Chuẩn bị dự án “Phát triển nông nghiệp xanh gắn với du lịch sinh thái tỉnh Bắc Kạn”, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Nhà tài trợ đã phối hợp với UBND các huyện, xã tiến hành rà soát, thống nhất đề xuất danh mục công trình cho dự án Hỗ trợ kinh tế tuần hoàn xanh thông qua cải thiện chuỗi giá trị nông nghiệp ở miền Bắc Việt Nam tại tỉnh Bắc Kạn. Các danh mục công trình này phù hợp với quy hoạch, kế hoạch và không trùng lặp với các dự án khác.

Về Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030: Ban Chuẩn bị dự án “Phát triển nông nghiệp xanh gắn với du lịch sinh thái tỉnh Bắc Kạn” đã ban hành Văn bản số 07/BCBDA ngày 31/5/2024 gửi UBND các huyện Ba Bể, Na Rì, thành phố Bắc Kạn về đăng ký nhu cầu sử dụng đất trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 - 2030 đối với 10 tuyến đường giao thông với diện tích sử dụng đất

dự kiến là khoảng 60ha và đã được các huyện, thành phố tổng hợp trong báo cáo thuyết minh điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất các huyện.

Đối với tuyến đường Nà Hin thuộc dự án Hỗ trợ kinh tế tuần hoàn xanh thông qua cải thiện chuỗi giá trị nông nghiệp ở miền Bắc Việt Nam tại tỉnh Bắc Kạn, sau khi rà soát, không trùng với tuyến đường liên thôn Nà Hin - Nà Kẹn và tuyến đường thôn Nà Hin, Nà Thoi thuộc dự án phát triển hạ tầng vùng trồng cây ăn quả, cây công nghiệp lâu năm trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Về giải phóng mặt bằng: Đối với tiêu hợp phần 1.4, vốn ODA không hoàn lại của KOICA được sử dụng để chi cho chi phí xây dựng các công trình (không bao gồm VAT, không bao gồm chi phí GPMB). Dự án sẽ đầu tư mở rộng, cải tạo và mở mới 10 tuyến đường (hiện trạng là các lối mòn, đường đất) đi vào các khu sản xuất của người dân liên quan đến chuỗi giá trị cây trồng chiến lược của dự án. Các tuyến đường được người dân ủng hộ và hiến đất để thực hiện, chính quyền địa phương có trách nhiệm thực hiện tuyên truyền, vận động người dân. Do vậy việc không thực hiện cấu phần GPMB đối với 10 tuyến đường nêu trên là phù hợp và có tính khả thi.

2. Đối với ý kiến: Dự án Hỗ trợ kinh tế tuần hoàn xanh thông qua cải thiện chuỗi giá trị nông nghiệp ở miền Bắc Việt Nam tại tỉnh Bắc Kạn dự kiến được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại kỳ họp này, trong đó: Tại Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của dự án, dự kiến bố trí 5,5 tỷ trong trung hạn giai đoạn 2021-2025, cụ thể: Năm 2024 dự kiến bố trí 500 triệu đồng, năm 2025 bố trí 5.000 triệu đồng.

Tuy nhiên, qua rà soát, tại kế hoạch đầu tư công năm 2024 và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (*điều chỉnh lần 10*) mới bố trí 252 triệu đồng (*tại Nghị quyết số 91/NQ-HĐND, Nghị quyết số 88/NQ-HĐND ngày 08/12/2023*). Số kinh phí chưa được bố trí còn lại ($5.500 - 252 = 5.248$ triệu đồng) chưa được bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 điều chỉnh lần 13 và đầu tư công năm 2024 điều chỉnh lần 3 trình tại kỳ họp lần này. Đề nghị UBND tỉnh làm rõ nguyên nhân chưa bố trí bổ sung vốn.

Nội dung giải trình: Do Dự án Hỗ trợ kinh tế tuần hoàn xanh thông qua cải thiện chuỗi giá trị nông nghiệp ở miền Bắc Việt Nam tại tỉnh Bắc Kạn chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư nên chưa đủ cơ sở bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn. Sau khi dự án được phê duyệt chủ trương đầu tư và ký kết Biên bản thỏa thuận giữa UBND tỉnh và Nhà tài trợ KOICA, UBND tỉnh sẽ giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn, bổ sung cho dự án từ kế hoạch vốn còn dư sau khi hoàn thành, quyết toán của các dự án và các nguồn vốn hợp pháp khác.

3. Đối với ý kiến: Đề nghị UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, có phương án xử lý về nguồn vốn, xử lý về tài sản khi dự án kết thúc để tránh phát sinh vướng mắc, khó khăn cho đơn vị, địa phương được giao quản lý, sử dụng vốn, tài sản của Dự án.

Nội dung tiếp thu: UBND tỉnh tiếp thu và sẽ chỉ đạo chủ đầu tư, các đơn vị liên quan xây dựng phương án xử lý về nguồn vốn, xử lý về tài sản khi dự án kết thúc theo quy định hiện hành.

Trên đây là báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đối với dự thảo Nghị quyết chủ trương đầu tư dự án Hỗ trợ kinh tế tuần hoàn xanh thông qua cải thiện chuỗi giá trị nông nghiệp ở miền Bắc Việt Nam tại tỉnh Bắc Kạn, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh./.

Nơi nhận:

- HĐND tỉnh (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Các Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC, GTVT;
- CVP, PCVP (Ô. Trung);
- Lưu: VT, Mai Anh, Hà NN.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Đăng Bình